

# **2-panig na Non Stick Perforated Aluminum Flat Cookie Baking Sheet Flat Oven Tray**

## **Paglalarawan ng produkto ng butas-butang na aluminum flat baking sheet**

Ipinapakilala ang aming premium na perforated aluminum flat baking sheet, na idinisenyo upang baguhin ang iyong karanasan sa pagluluto. Ginawa mula sa mataas na kalidad na 5052 na aluminyo, ang baking sheet na ito ay meticulously engineered upang maghatid ng mga pambihirang resulta sa bawat oras. Sa mga sukat na 760x460x12mm at 2mm ang kapal, nag-aalok ito ng sapat na espasyo para sa iyong mga culinary creations habang tinitiyak ang tibay at mahabang buhay.

Ang makabagong disenyo ng pagbutas ng baking sheet na ito ay nagtatakda nito bukod sa mga tradisyonal na opsyon sa merkado. Nagtatampok ng pantay na pagitan ng 3mm diameter na mga pagbutas, ito ay nagtataguyod ng mahusay na daloy ng hangin sa panahon ng proseso ng pagluluto. Tinitiyak nito ang pantay na pamamahagi ng init, na nagreresulta sa perpektong ginintuang kayumanggi na mga crust at masarap na malutong na mga texture. Nagluluto ka man ng tinapay, cookies, biskwit, pastry, pizza, o anumang iba pang delicacy, ginagarantiyahan ng baking sheet na ito ang propesyonal na kalidad na mga resulta sa bawat paggamit.

Upang higit pang mapahusay ang pagganap nito at kadalian ng paggamit, ang aming flat baking sheet ay pinahiran ng isang premium na Teflon coating. Pinipigilan ng non-stick surface na ito ang pagkain na dumikit, ginagawang madali ang paglilinis at inaalís ang pangangailangan para sa labis na pagpapahid o parchment paper. Magpaalam sa nakakabigo na nalalabi at kumusta sa walang hirap na pagluluto sa hurno!





Dinisenyo na may iniisip na versatility, ang flat baking sheet na ito ay nagtatampok ng mga gilid sa dalawang gilid habang nananatiling walang gilid sa dalawa pa. Nagbibigay-daan ang maalalahanin na disenyo ito para sa tuluy-tuloy na pangangasiwa at paglipat ng iyong mga inihurnong produkto, ginagamit mo man ito sa isang komersyal na panaderya, restaurant, pabrika ng pagkain, o sarili mong kusina. Mula sa pag-load ng oven hanggang sa paglalagay ng iyong mga likha, pinapa-streamline ng baking sheet na ito ang baking proseso para sa maximum na kahusayan.

Tamang-tama para sa mga propesyonal na chef at panadero sa bahay, ang aming butas-butang na aluminum flat baking sheet ay binuo upang makayanan ang hirap ng pang-araw-araw na paggamit sa hinihingi na culinary environment. Tinitiyak ng matatag na konstruksyon nito ang warp resistance, kahit na sa ilalim ng mataas na temperatura, na nagbibigay ng pare-parehong performance sa paglipas ng panahon. Nagbe-bake ka man ng isang batch o gumagawa ng maraming dami, maaari kang umasa sa baking sheet na ito upang maghatid ng mga pambihirang resulta, batch pagkatapos ng batch.

Hindi lamang mahusay ang aming flat baking sheet sa performance, ngunit nakakatugon din ito sa pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan at kalinisan. Binuo mula sa food-grade na aluminyo, ito ay libre mula sa mga mapanganib na kemikal at contaminants, na tinitiyak ang kadalisan at integridad ng iyong mga inihurnong produkto. Makatitiyak na ang bawat kagat ay magiging kasing-kasarap nito.

Sa buod, pinagsasama ng aming butas-butang na aluminum flat baking sheet ang precision engineering, innovative na disenyo, at superyor na kalidad para iangat ang iyong baking endeavors sa bagong taas. Isa ka mang batikang propesyonal o masigasig na panadero sa bahay, ang baking

sheet na ito ay ang pinakapangunahing tool para sa pagkamit ng pagiging perpekto sa bawat bake. Kung may plano kang i-upgrade ang iyong arsenal sa kusina, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin, Tsingbuy [tagagawa ng flat baking sheet](#), na nakatuon sa komersyal na baking pans ODM&OEM na serbisyo na may higit sa 17 taon.





## Tsingbuy Commercial Baking Tray Factory

Tsingbuy [supplier ng falt cookie sheet](#) gumagawa ng mga pan sambahayan at komersyal na sheet para sa pakyawan at pag-export na may maraming karanasan. Nakakatulong ito kahit na magpainit mula sa sulok hanggang sa sulok at maghurno ng mga batch sa mas kaunting oras. Ang mas maliit na baking sheet na ito ay perpekto para sa mga appetizer at angkop para sa karamihan ng mga oven ng toaster. Ang mga sukat ng oven tray ay 17x13 pulgada.

Maaari mong i-customize ang mga sheet pans na may maraming mga opsyon sa materyal, laki, uri, surface finish at iba pa. Sabihin sa amin ang iyong mga kinakailangang detalye at makakagawa kami ng sheet pan na tumutugon sa iyong mga pangangailangan.

Higit pang mga sheet pan mula sa Tsingbuy para sa iyong sanggunian bilang sumusunod.

# Integrated Machine Stamped Sheet Pans



wire rim



corrugated



perforated



nonstick



perforated



with bars



no wire rim



nonstick



right angel



nonstick



gold color



stainless steel

# Handmade Sheet Pans



400\*720mm



U-shaped



Square



nonstick



600\*800mm



inclined edge

# More Custom Baking Trays



sheet pan with lid

flat baking sheet

perforated tray with lid







# Our Sheet Pan Workshop ODM & OEM Service

Well equipped with CNC machines, punching, cutting, moulding machines, our annual production ability has been over 150million US-dollars



Bukod sa **pakyawan flat oven tray**, Nagbibigay ang Tsingbuy ng custom na disenyo at paggawa ng mas maraming bakery bakeware para sa komersyal na paggamit, tulad ng French bread baguette pan, strap loaf pan, multi-mould cupcake baking pan, bakery trolley atbp. Maligayang pagdating upang makipag-ugnayan sa amin anumang oras kung ikaw ay nasa merkado para sa mga kawali.

## MAIN PRODUCT

### ● Industry cup tray



### ● Baguette tray



### ● Sheet pan



### ● Bakery Trolley



### ● Bread pan set

